



ข่าวประชาสัมพันธ์

**เวอร์จิน แอ็คทีฟเปิดประสบการณ์การออกกำลังกาย
คลาสปั่นจักรยานรูปแบบใหม่ พร้อมความเพลิดเพลินทุกประสาทสัมผัส**
ฟิตเนสระดับโลกพร้อมเปิดตัว THE TRIP™ โดย Les Mills แล้ววันนี้

ประเทศไทย, 23 พฤศจิกายน 2560 - เวอร์จิน แอ็คทีฟจะมาเปลี่ยนประสบการณ์การออกกำลังกายอีกครั้ง ด้วยการเป็นเจ้าของแรกในประเทศไทยที่เปิดตัว THE TRIP™ (เดอะ ทริป) คลาสออกกำลังกายใหม่ล่าสุดคิดค้นโดย Les Mills ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่กระตุ้นทุกประสาทสัมผัสและเรียกได้ว่าเป็นอนาคตแห่งการออกกำลังกาย โดย THE TRIP™ จะพาเหล่าผู้รักการออกกำลังกายเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการ ด้วยระบบดิจิทัลบนจอภาพเสมือนจริงผสมผสานกับจังหวะเพลงเร้าใจ ด้วยคุณภาพแบบเดียวกับโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียม จะมากระตุ้นโสตประสาทให้คุณท้าทายความสามารถตัวเองไปอีกขั้น พร้อมเดินทางขึ้นเขาค้างคาวโลกใต้ทะเลลึก หรือท่องไปในเมืองแห่งอนาคตบนจักรยาน

หัวใจของคลาสนี้คือการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการออกกำลังกายได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงเพียง 40 นาที การออกกำลังกายชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และเกมอินเตอร์แอ็คทีฟ ผสมผสานเทคโนโลยีและกีฬา เพื่อนำเสนอคอนเซ็ปท์ใหม่ที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการการออกกำลังกายที่สนุกสนานและจูงใจให้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้น



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟเปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรกในปี 2014 และเป็นแบรนด์ชั้นนำในวงการฟิตเนสที่เปลี่ยนวิธีออกกำลังกายของผู้บริโภค นอกจากจะเปิดคลับแห่งใหม่แล้วยังมีการเปิดตัวคลาสใหม่ ๆ อย่าง THE TRIP™ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการออกกำลังกายให้กับสมาชิก ล่าสุดได้นำเอากระแสมานิยมในการปั่นจักรยานที่นิยมทั่วโลกมาสร้างสรรคเป็นคลาสใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและเร้าใจ

“เรามีความยินดีที่ได้นำคลาส THE TRIP™ ของ Les Mills มาเปิดตัวที่ประเทศไทย” คริสเตียน เมสัน กรรมการบริหาร เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มีความภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำด้านคลาสออกกำลังกาย เรามีคลาสให้สมาชิกเลือกกว่า 200 คลาสต่อสัปดาห์ และมีการออกกำลังกายใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและสุขภาพและฟิตเนสของโลก คลาสเหล่านี้ได้ผลจริงและสนุกสนาน THE TRIP™ นั้นมีมาตรฐานเดียวกับคลาสอื่น ๆ ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ แต่ก็มีแตกต่างที่จะทำให้สมาชิกรู้สึกตื่นเต้นอย่างคาดไม่ถึงด้วยเช่นกัน”

“THE TRIP™ นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้เพื่อพัฒนาการออกกำลังกายไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการสร้างโลกเหนือจินตนาการและพาคุณไปสู่ประสบการณ์เต็มรูปแบบ เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานและดึงดูดความสนใจสมาชิกได้เป็นอย่างดี การเปิดตัว THE TRIP™ แสดงให้เห็นว่าเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุด และเรายินดีที่ได้เป็นที่แรกที่นำเสนอประสบการณ์นี้ในประเทศไทยให้สมาชิกได้ประโยชน์จากนวัตกรรมออกกำลังกายแบบใหม่ในครั้งนี้”

รูย์ ซี ผู้จัดการการออกกำลังกายแบบกลุ่มประจำภูมิภาคแห่งเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กล่าวเสริมว่า “จากงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของ THE TRIP™ แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาพและเสียงในการออกกำลังกาย จะช่วยทำให้รู้สึกมีพลังมากขึ้นและสามารถใช้พลังงานเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นในเวลาเท่าเดิม ทั้งยังดึงดูดสมาชิกกลุ่มใหม่ ๆ ที่ไม่ชอบการปั่นจักรยานอยู่กับที่แล้วได้แต่มองผนังหรือเงาตัวเองในกระจก การออกกำลังกายที่สนุกสนานเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลาสปั่นจักรยานที่หลากหลายของเรา ไม่ว่าจะเป็น คลาสที่เปรี๊นอย่างหนักหน่วงแบบ Stages Flight หรือ The Sufferfest และ SPRINT™ ไปจนถึงคลาสที่เน้นเสียงดนตรีอย่าง RPM™ และ RPM™ Virtual”

ด้านผู้จัดการใหญ่ บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด **โอฬาร พิรินทรานุกร** กล่าวเสริมว่า “เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟแก่คนไทย จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นกระแสการดูแลสุขภาพของคนไทยเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ครั้งนี้นำเอากระแสปั่นจักรยานที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกมาสร้างสรรคเป็นคลาสใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับความชื่นชอบของคนไทยที่หันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์มากขึ้น โดยสมาชิกจะได้เปิดรับทุกประสาทสัมผัสและร่างกายทุกส่วนได้ออกแรงอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกชาวไทย ตอบโจทย์คนเมืองที่มีเวลาจำกัด รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายแปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี”



ด้วยปณิธานที่จะทำให้ทุกการออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกสนานเกินด้านทาน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ภูมิใจนำเสนอคลาสใหม่ทุกไตรมาส เพื่อให้สมาชิกได้พบกับประสบการณ์ที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกมือใหม่หัดเล่นหรือฟิตเนสสายสตรีอง ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถค้นพบบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกทุกคนได้

สมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สวมหัวใจนักปั่นแล้วทะยานสู่โลกใบใหม่ในคลาส THE TRIP™ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เฉพาะเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี เท่านั้น

#####

เกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้นที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบันเวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 250 คลับที่ตั้งอยู่ในสิบประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการออกกำลังกายได้ ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กรุณาติดต่อ และอัตราค่าบริการได้ที่ www.virginactive.co.th หรือ facebook.com/virginactivethailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิก ฮีธ จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟกซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969

วสินี ช่องจรีต 086 559 9198

กัญทิมา วรรณรัตน์ 087 337 7788

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ

อเล็กซ์ เฉิน

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657